

สินค้าเกษตรที่มีการติดตามดูแล 70 สินค้า
เดือนมีนาคม 2553

รายการสินค้า Monitor List (ML) - จำนวน 6 รายการ					
1. ข้าวนาปรัง	ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาอ่อนตัวลง แต่รัฐมีมาตรการประกันรายได้ (รอบที่ 2) และมาตรการแทรกแซงรับซื้อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายรองรับ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวดีขึ้น				
2. มันสำปะหลัง	แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น				
3. ปาล์มน้ำมัน	เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง ตามภาวะการผลิต				
4. เกล็ดทะเล	ผลผลิตมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในช่วงออกสู่ตลาดมาก(ก.พ.-เม.ย.53) ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง				
5. สุกร	ราคาสุกรมีชีวิตยังอยู่ในเกณฑ์สูง ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด				
6. มะนาว	เป็นช่วงผลผลิตนอกฤดูออกสู่ตลาด ผลผลิตมีน้อย ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง				
รายการสินค้า Caution List (CL) - จำนวน 3 รายการ					
1. เมล็ดกาแฟ	เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ราคามีแนวโน้มทรงตัว				
2. หอมแดง	หอมศรีสะเกษออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ขณะที่หอมภาคเหนือออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง				
3. ไข่ไก่	ผลผลิตส่วนเกินลดลงสู่ภาวะปกติ ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง				
รายการสินค้า Watch List (WL) - จำนวน 61 รายการ					
1. ขางพารา 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3. ข้าวโพง 4. ทานตะวัน 5. ถั่วเหลือง 6. กากถั่วเหลือง 7. ปลาป่น 8. รำข้าว/ปลายข้าว 9. มะพร้าว 10. ชา	11. กระเทียม 12. หอมหัวใหญ่ 13. ละหุ่ง 14. ลูกเดือย 15. ถั่วเขียว 16. ถั่วเน่าแดง 17. ถั่วดำ 18. ถั่วลิสง 19. งา 20. มะขามเปียก	21. ปอ 22. ไหม 23. ฟ้าย 24. นุ่น 25. กระเจี๊ยบแห้ง 26. สับปะรด 27. ส้มเขียวหวาน 28. ลำไย 29. ลิ้นจี่ 30. เงาะ	31. ทุเรียน 32. มังคุด 33. มะขามหวาน 34. ส้มโอ 35. มะพร้าวน้ำหอม 36. ลองกอง 37. ผลไม้อื่นๆ 38. มันฝรั่ง 39. มะเขือเทศ 40. พริก	41. พริก 42. ผักต่างๆ 43. ไข่ 44. กุ้งขาวแวนนาไม 45. ไข่เป็ด 46. ไก่เนื้อ 47. กระบือ 48. ไก่เนื้อ 49. ลูกไก่ไข่ 50. ลูกไก่เนื้อ	51. กุ้งก้ามกราม 52. ปลาทับทิม 53. ปลาสาขาว 54. ปลาช่อน 55. ปลาดุก 56. ปลานิล 57. หอยแครง 58. หอยลาย 59. หอยแมลงภู่ 60. ปลาหมึก 61. ปลาทุสด

- สินค้า Monitor List (ML)** : กลุ่มที่ต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
- สินค้า Caution List (CL)** : กลุ่มที่ต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย ซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังจะออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป
- สินค้า Watch List (WL)** : กลุ่มสินค้าที่มีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ
- หมายเหตุ** : สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งระบบ

สถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนมีนาคม และแนวโน้มเดือนเมษายน 2553

1. สรุปสถานการณ์เดือนที่ผ่านมา

ภาวะตลาดสินค้าเกษตรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ขั้วนาปรัง ปี 2553 ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ขณะที่การค้าชะลอตัวเนื่องจากโรงสีและผู้ส่งออกมีข้าวในสต็อกมาก ราคาอ่อนตัวลง **มันสำปะหลัง** เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดประกอบกับมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลง **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิต ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือพ่อค้า/โรงงานอาหารสัตว์ ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี **ปาล์มน้ำมัน** แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ราคาในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี **มะพร้าว** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงแต่ความต้องการใช้มีอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น **ปลาป่น** เป็นช่วงปิดอ่าวทำให้ผลผลิตมีน้อยขณะที่ตลาดมีความต้องการซื้อเก็บสต็อก ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น **ยางพารา** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยแต่ความต้องการใช้มีอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง **เมล็ดกาแฟ** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาปรับตัวสูงขึ้น **หอมแดง** หอมศรีสะเกษออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนหอมภาคเหนือเริ่มทยอยออกสู่ตลาด **สุกร ไก่เนื้อ** ความต้องการใช้ในเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นจากปกติส่งผลให้ราคาขายส่ง-ขายปลีกปรับตัวสูงขึ้น **ไข่ไก่** มีการปลดแม่ไก่ไข่ขึ้นกรงออกจำหน่ายช่วงตรุษจีนทำให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น **กุ้งขาวแวนนาไม** ผลจากอากาศแปรปรวนทำให้กุ้งโตช้าและบางส่วนเป็นโรคทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาปรับตัวสูงขึ้น **สับปะรด** ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี **ส้มเขียวหวาน** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยขณะที่ความต้องการในช่วงตรุษจีนมีมาก ราคาปรับตัวสูงขึ้น **เกลือทะเล** ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาอ่อนตัวลงจากเดือนก่อน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

ภาวะตลาดสินค้าเกษตรสำคัญในช่วงเดือนมีนาคม 2553 ขั้วนาปรัง ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่รัฐช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้มาตรการประกันรายได้และเปิดจุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาตามเกณฑ์กลางอ้างอิง ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น **มันสำปะหลัง** ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากผลผลิตโดยรวมลดลงมาก ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยมาก ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. ราคามีแนวโน้มลดลง **ถั่วเหลือง** ถั่วฤดูแล้งเริ่มออกสู่ตลาดผลผลิตคุณภาพยังไม่ดีนัก ราคาอยู่ในเกณฑ์ปกติ **มะพร้าว** ผลผลิตยังมีน้อยแต่ความต้องการใช้ในการแปรรูปยังมีอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **ปลาป่น** เป็นช่วงปิดอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและมรสุม เรือออกจับปลาไม่ได้ ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง **ยางพารา** เป็นช่วงต้นยางผลัดใบ ผลผลิตมีน้อยประกอบกับน้ำมันดิบมีราคาสูง ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **เมล็ดกาแฟ** คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดหมดในเดือนนี้ ราคามีแนวโน้มทรงตัว **หอมแดง** หอมศรีสะเกษจะสิ้นสุดฤดูกาลผลิตในเดือนนี้ส่วนหอมภาคเหนือออกสู่ตลาดมากขึ้นขณะที่การส่งออกชะลอตัวผลจากอินโดนีเซียเข้มงวดการนำเข้าหอมแดงที่ผิดระเบียบ ราคามีแนวโน้มราคาอ่อนตัวลง **สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่** คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ แต่ความต้องการบริโภคโดยรวมลดลงเนื่องจากเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาค คาดว่าราคาจะปรับลดลงระดับหนึ่ง **กุ้งขาวแวนนาไม** ผลผลิตมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้นผลจากความเสียหายของการเพาะเลี้ยงกุ้งในอินโดนีเซียและเงินอากาศหนาวเลี้ยงกุ้งไม่ได้ต้องการนำเข้าทำให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **สับปะรด** ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มาก ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง **ส้มเขียวหวาน** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **มะนาว** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูการผลิต ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง **เกลือทะเล** ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา ขณะนี้รัฐได้เตรียมมาตรการไว้รองรับแล้ว

3. แนวโน้มในระยะต่อไป

แนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญในเดือนเมษายน 2553 ขั้วนาปรัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก แต่รัฐมีมาตรการช่วยเหลือรองรับ ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **มันสำปะหลัง** เกษตรกรเร่งขุดหัวมันเพื่อเตรียมเพาะปลูกฤดูใหม่ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว ขณะที่ความต้องการของโรงงานยังมีอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก **ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **ถั่วเหลือง** ถั่วฤดูแล้งทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง **มะพร้าว** ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากผลผลิตยังมีน้อยแต่ความต้องการใช้มีอย่างต่อเนื่อง **ปลาป่น** ปริมาณวัตถุดิบมีน้อย ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง **ยางพารา** ผลผลิตยังมีไม่มากนัก ขณะที่ตลาดมีความต้องการมาก ราคาจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง **หอมแดง** เป็นช่วงหอมภาคเหนือออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงจนอาจเกิดปัญหาด้านราคา **สุกร** และ **ไก่เนื้อ** ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอากาศร้อนทำให้เติบโตช้าลงและมีการสูญเสียมากขึ้น ในขณะที่การบริโภคโดยรวมจะเพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาสุกรและไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้น **ไข่ไก่** การบริโภคมีแนวโน้มลดลงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ใน กทม. จะเดินทางกลับต่างจังหวัด คาดว่าจะมีสต็อกไข่สะสมเพิ่มขึ้น ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **กุ้งขาวแวนนาไม** ความต้องการเพื่อการส่งออกมีมากขึ้น ผลจากเกาหลีได้เข้มงวดการตรวจสอบสารตกค้างในกุ้งนำเข้าจากจีน อินโดนีเซีย และเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทย ส่งผลให้ราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **สับปะรด** คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี **มะนาว** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง **เกลือทะเล** อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง